



ปีที่ 41 ฉบับที่ 160 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนจำนวน 77 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 77 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป (สายวิชาการ)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องสำเร็จในสาขาที่ ก.พ. รับรอง อายุต้องไม่เกิน 35 ปี กรณีอายุเกิน 35 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท(แผน ก) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาระดับปริญญาตรี และจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 อายุต้องไม่เกิน 35 ปี และ
3. การทดสอบภาษา

(3.1) มีผลการสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบภาษาที่มีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบจากสถาบันทดสอบ ดังนี้

TOEFL (paper based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL (computer based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ TOEFL (internet based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 625 คะแนน หรือ CUTEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

(3.2) กรณีที่เป็นผู้สมัครสอนในสาขาภาษาต่างประเทศอื่นที่มีใช้ภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการสอบตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศนั้น ๆ และเป็นผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบจากสถาบันทดสอบ

(อ่านต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อจากหน้า 1)

สำหรับผู้ที่ เป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาโทมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 มีอายุไม่เกิน 40 ปี และสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด กรณีปริญญาโท (แผน ข) ต้องมีผลงานการวิจัยจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยได้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา

คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา และหลักสูตร และการสอน จำนวน 1 อัตรา

อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 15 อัตรา

การจัดการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา การพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา ดนตรี จำนวน 1 อัตรา นิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา การปกครองท้องถิ่น จำนวน 4 อัตรา และออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 4 อัตรา

บริหารธุรกิจ จำนวน 3 อัตรา และนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 อัตรา

เคมี จำนวน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา และ เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 อัตรา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 อัตรา

ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเปิดรับสมัคร จำนวน 37 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป (สายสนับสนุน)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. รับรอง และจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2. อายุต้องไม่เกิน 35 ปี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ต่อจากหน้า 3)

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จำนวน 1 อัตรา

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานอธิการบดี จำนวน 11 อัตรา

สังกัดกองกลาง จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

สังกัดส่วนมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา

ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 4 อัตรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 4 อัตรา

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 075 377426 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th



บก.มหาชั้ยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณั้ชฌา นนทโชติ

พิสูจนั้อักษร อั้ดสำเนา นายก่องภพ ปรีชาชาญ

สวั้สดีคั้ะพบกับมหาชั้ยสารคดลั้มนั้พื้กเที๋ยงประจำวันอังคารถที่ 5 กุมภำพันธุ์ 2556 ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

เข้าวันนั้ขอเรียนเชิญทุกทำนร่วมพิธิอั้ญเชิญพระวิษณุกรรมขึ้นสู่ที่ประดิษฐาน หน้าบริเวณหน้า คณะเทคโนโลยี โดยพิธิทางศาสนาจะเริ่มเวลา 08.39 น. จนถึงเวลา 11.00 น. หลังจากนั้นขอเชิญทุกทำน รับประทานอาหารเที๋ยงร่วมกัน

การรายงานตัวนักศึกษำภาคปกติ ประเภทคั้ดเลือกตรง ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว บรรยำกาศคั้กคั้กตั้งแต้ เข้าถึงปำย หลังจากนั้นก่อนจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ จะมีการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษำคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะได้มีข้อกำหนดไว้ว่านักศึกษำชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิชาพื้นฐานของหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 7-19 พฤษภาคม อาคารถคณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่วนนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ของคณะครุศาสตร์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้า ครุศาสตร์ ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา หลำยปี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ กำหนดในวันที่ 28 พฤษภาคม ตั้งแต้เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เช่นกัน และกำหนดให้มีกิจกรรมพบปะนักศึกษำ และอำจารย์ที่ปรีกษำของทุกคณะ ในวันที่ 29 พฤษภาคม ตั้งแต้เช้าถึงเย็น ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบกันอีกคร้ง

เปิดให้ชมแล้วสำหรั้การแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษำหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่น 14 ในหัวข้อ "ขอฉายแสง" แสง 14 แห่งการสร้งสรรค์ งานนั้จะมีให้ชมไปถึงวันที่ 8 กุมภำพันธุ์ ณ บริเวณอาคาร 19 ชั้น 1 อย่าลั้มมาร่วมเป็นกำล้งใจนักศึกษำของเราณะคะ

มหาวิทยาลัย เตรียมจัดงำนราชภั้ฏวิชาการ ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 10,14-17 กุมภำพันธุ์นั้ กิจกรรมประกอบด้วยการประชุม การอบรม การเสวนำ การบรรยายพิเศษ งำนเวที คุณภาพ การแสดงนิทรรศการ การสาธิต และการแสดงผลงำนนักศึกษำ อำจารย์ งำนนั้ทุกทำนค้งได้มี ส่วนร่วมในกิจกรรมต้งๆ โดยพร้อมหน้ากัน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภั้ฏนครศรีธรรมราช จำกั้ด ขอเชิญสมำชิกทุกทำนร่วมประชุม ใหญ่สมำญประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 13 กุมภำพันธุ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม พร้อมกับการมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงำน แทนคณะกรรมการที่หมดวาระด้วย จึงขอเชิญสมำชิก ทุกทำนร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดท้ำยพื้กเที๋ยงวันนั้ด้วยพรธรรมนำชีวิต "คนที่มีควำมกตัญญูกตเวทีจะไม่ตกต้ำในชีวิต การงำน ย่อมเจริญก้ำวหน้าเสมอ " สวั้สดีคั้ะ